

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 trên cơ sở Quyết định 209/Q-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội, Công an nhân dân năm 2018.



Toàn cảnh Lễ giao nhận quân năm 2017

Theo phân bổ, năm 2018, thị xã Hồng Lĩnh có giao chỉ tiêu 36 công dân, trong đó Quân sự 30 công dân, Công an 6 công dân. Tuổi nam công dân từ 18 tuổi đến dưới 25 tuổi. Công dân đã tốt nghiệp các trường tiểu học, cao đẳng, đại học nhập ngũ từ 18 tuổi đến dưới 27 tuổi. Ưu tiên tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào quân đội, công an nhân dân có tuổi từ thấp đến tuổi cao. Có tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, học vấn...

Để thực hiện kế hoạch này, UBND thị xã đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các phòng, xã căn cứ vào tình hình thực tiễn thực hiện. Trong thời gian này, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Công an phường Yên Thọ, UBND các phường, xã triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe quân sự; rà soát, thống nhất danh sách thực tế tại địa phương và công bố các loại danh sách (gia đình, miền, hoãn, cha gọi khám) nhằm mở công khai, dân chủ. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài TT-TH thị xã phối hợp phòng T pháp, Ban CHQS, các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Luật NVQS và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân. Nhằm làm cho Nhân dân, gia đình và thanh niên nhận thức và hiểu rõ về Luật NVQS, tổ chức hành động Lễ Hội Khám ngũ năm 2018. Các cấp, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ thị trấn đến cơ sở quan tâm và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các thành viên trong Hội đồng NVQS thị xã cần làm tốt công tác tham mưu, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo về nội dung các nhiệm vụ công tác phân công phụ trách. Phối hợp với Ban CHQS thị xã giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS thị xã về kết quả tuyển quân của nhiệm vụ mình.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ có vị trí quan trọng trong công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2018, UBND thị xã yêu cầu cần có sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt, sâu sát và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành liên quan, phát huy vai trò trách nhiệm thực hiện ý chí của các bộ đội tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu, chỉ tiêu trong công tác tuyển quân năm 2018./.

Thu Hng